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นายสุนันท์ โคตะวินนท์ กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่านสมาชิกสภา
และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน วันนี เลขานุการสภาลาประชุมนะครับ โดย
ปกติแล้วเลขานุการสภาจะเป็นคนเชิญท่านประธานสภาประจ าที่บัลลังก์นะครับ
วันนี ขออนุญาตแทนท่านเลขานุการสภาชั่วคราวนะครับ ในโอกาสนี ที่ประชุม
พร้อมแล้วนะครับ ขออนุญาตเรียนเชิญท่านเสนีย์ เอกบุตร ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประจ าที่บัลลังก์ และด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไปครับ ขอกราบเรียนเชิญครับ  

 
ประธานสภาฯ         เชิญนั่งครับ เมื่อท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  มาครบองค์
    ประชุมแล้ว  กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
    กาฬสินธุ์  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั งที่  7  ประจ าปี  2563  ณ  บัดนี  

เนื่องจากวันนี เลขานุการสภาลาประชุม  ตามระเบียบข้อบังคับการ
ประชุม ข้อ 19  ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั งใดถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น 
หรือมีแต่ไม่อยู่  หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได้หรือไมย่อมปฏิบัติหน้าที่ให้สภา
ท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นนั นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในคราวประชุม
นั น โดยให้น าความในข้อ 13 และข้อ  26 วรรคสอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลมเว้น
แต่การลงคะแนนเลือกให้กระท าด้วยวิธียกมือ 

     ข้อ 13  วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับ 
    โดยอนุโลม 
     ข้อ 8  วิธีเลือกให้สมาชิกสภาท้องถิ่น แต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อ  
    สมาชิกสภา ข้าราชการ หรือพนักงาน คนหนึ่งที่เห็นสมควร  การเสนอชื่อนั น  
    ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 

ข้อ 14  ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่นรองประธานสภาท้องถิ่นหรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั งเพียงต าแหน่ง  
ละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั นได้รับเลือก 

    -  ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อครับ เชิญท่านวิรัตน์ ครับเชิญครับ 
 
นายวิรัตน์ ภูต้องใจ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กระผมวิรัตน์ ภูต้องใจ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เขตอ าเภอสมเด็จ ขอเสนอชื่อ
ท่านสุนันท์ โคตะวินนท์ ครับ 

 
ประธานสภาฯ   ครับ ขอผู้รับรองครับ  2 ท่านนะครับ   ผู้รับรองครบ 
    - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมอีกหรือไม่ 
    - ไม่มี สรุปแล้วที่ประชุมมีมติเลือก ท่านสุนันท์  โคตะวินนท์   
     เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น  ในวันนี  เชิญเลขานุการสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ครับ 

เนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ยังไม่ได้พิจารณา
โครงการหลายโครงการ ผมจึงขอสั่งขยายสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1 ออกไป
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อีก 15 วันนะครับ จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2563 นะครับ ให้ที่ประชุมสภาของเรา
ได้รับทราบด้วยนะครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  เรื่อง  ขออนุมัติบุคคลเพ่ือแต่งตั งเป็นที่ปรึกษาประจ า
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิใน
ที่ดิน 

ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดิน
และการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม  
2563  ที่ประชุมได้มีมติตั งนายวิรัตน์ ภูต้องใจ เป็นที่ปรึกษาประจ า
คณะกรรมาธิการ เพ่ือให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานทาง
วิชาการให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ จัดท ารายงาน ความเห็น และสรุปประเด็น
เรื่องต่าง ๆ อันอยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมาธิการ ตลอดจนร่วม
เดินทางไปปฏิบัติราชการกับคณะกรรมาธิการ รวมถึงปฏิบัติงานตามท่ี
คณะกรรมาธิการหรือประธานคณะกรรมาธิการมอบหมายประธานสภาฯ 
พิจารณาแล้ว อนุมัติให้นายวิรัตน์ ภูต้องใจ รองประธานสภาฯ เป็นที่ปรึกษา
ประจ าคณะกรรมาธิการได้ ขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยนะครับ 

1.2  เรื่อง  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กาฬสินธุ์ ได้จัดท าโครงการอบรมสัมมนาเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้แก่
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพ่ือเพ่ิมทักษะ 
ความสามารถ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อให้การ
ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ จึง
ขอความร่วมร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่ ได้ส่งประธานสภาฯและ
รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาท้องถิ่นในสังกัด เข้ารับการฝึกอบรมฯ ท่าน
สมาชิกท่านใดสนใจแจ้งความประสงค์ได้ที่กองกิจการสภาฯ นะครับ  

 
ระเบียบวาระท่ี  2      เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  
    สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งที่  6  ประจ าปี  2563   
    เมื่อวันที่  10  มีนาคม  2563 

และได้น ารายงานการประชุมสภาฯ ที่สภายังไม่ได้รับรองลงไว้ใน   
 เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นการล่วงหน้า  
 แล้ว  เพ่ือให้ท่านสมาชิกได้มีโอกาสตรวจดูก่อนการประชุม  

    -  เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   เชิญครับ 
 
นางสุชาดา  แต่งประกอบ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านนายก ท่านรองนายก หัวหน้าส่วน

ราชการ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสุชาดา แต่งประกอบ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เขตอ าเภอร่องค า                 
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ในฐานะคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ตามท่ีคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั งที่  6  
ประจ าปี  2563  เมื่อวันที่  10 มีนาคม  2563  คณะกรรมการได้มาประชุมเพ่ือ
ตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่  13  มีนาคม  2563 ได้จัดเตรียมรายงานการ
ประชุมให้ท่านสมาชิกได้มีเวลาตรวจรายงานการประชุมดังกล่าว  ก่อนที่จะมกีาร
ประชุมสภาในวันนี  และเพ่ือให้สภาได้รับรองรายงานการประชุมครั งท่ีผ่านมา 
ท่านสมาชิกทุกท่านคงได้ตรวจดูแล้ว ส่วนการแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมก็
สามารถท าได้ตามมติจากท่ีประชุมสภาขอบคุณค่ะ 

 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขถ้อยค าหรือมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เชิญครับ                  
 -  ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภา  
    สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งที่  6  ประจ าปี  2563   
    เมื่อวันที่  10  มีนาคม  2563 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  ข้อสอบถามผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

เรื่อง มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคระบาดไวรัสโควิค 19 ที่ เกิดในจังหวัด
กาฬสินธุ์มีหรือไม่ อย่างไรบ้าง 
นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  ผู้สอบถาม  
เรื่องนี ทางสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้มอบหมายให้ท่าน ดร.สม นาสอ้าน  
นะครับ รองนายแพทย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มาตอบค าถามให้กับสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับทราบ นะครับ เรียนเชิญท่านครับ              
ท่านเกรียงศักดิ์ มีอะไรเพ่ิมเติมครับ เชิญท่านเกรียงศักดิ์ ก่อนก็ได้ครับ  

 
นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ผมเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกรณีการประชุมสภาต้องให้ผู้ตั งข้อสอบถามได้เป็น
ผู้อภิปรายในค าถาม อภิปรายในเนื อหาที่จะผู้ตอบค่อยตอบทีหลังค าท่านประธาน
ครับ 

 
ประธานสภาฯ   เชิญท่านเกรียงศักดิ์ ได้เลยครับ  
 
นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เขตอ าเภอเมือง ก่อนอื่นต้องขออภัย ขอ
อนุญาตท่านที่มาตอบข้อสอบถามในครั งนี  โดยระเบียบการประชุมสภามันต้อง
เป็นอย่างนั นนะครับท่าน ประธาน คือเหตุผลที่ผมตั งกระทู้ตรงนี ท่านประธานมัน
เกี่ยวเนื่องกับความเป็นความตาย ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะ
เรื่องท่ีเกิดขึ นนี  ไม่ต่างอะไรจากเราอยู่ในภาวะสงคราม นักรบของเราคือ หมอ 
พยาบาล แพทย์ รวมทั ง อสม. ท่านประธานครับ ถ้าท่านติดตามข่าวบ้านเมืองที่
เกิดขึ นในประเทศจีนที่เรารู้ว่าพื นที่นั นเป็นอู่ฮ่ัน ท่านทราบไหมว่าท่าน
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่านก็เสียชีวิตครับ นั นคือตัวอย่างของนักรบ ท่าน
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ประธานครับแล้วเราคืออะไรละครับ  เราอยู่ในภาวะสงคราม เราไม่ทราบว่าใคร
เป็นอะไรอย่างไร โดยเฉพาะล่าสุดวันนี โดยเฉพาะประเทศไทยติดเชื อเป็นร้อย   
แต่ว่าผมไม่ถามไม่ได้หรอกครับ เพราะว่าบางครั งเรามีสื่อมวลชนแทบทุกคนครับ 
มีเครื่องมือสื่อสารก็สามารถส่งข่าวได้ อันนี ท่านประธานต้องตระหนักถึงความ
ปลอดภัยท าไมครับท่านประธานครับ ท าไมความปลอดภัยในที่นี  ผมเจอมาแล้ว
หลายอย่างที่ว่าผมมีอยู่ 2 อย่างที่ท่านผมขออนุญาตเรียนท่านประธานถึงผู้ที่มา
ตอบข้อสอบถาม มีสิ่งที่หาได้ยากและหาไม่ได้คือหนึ่งหน้ากากอนามัยครับท่าน
ประธาน แต่วันนี ของเรามีแต่ยังมีค าถามอีกนะครับ มีกักตุนหรือเปล่า กักตุนให้ได้
ขายได้ราคาหรือเปล่า ท่านประธานถ้าติดตามข่าวบ้านเมืองท่านอธิบดีกรมการค้า
ภายในท่านก็เรียบร้อยแล้วครับ ท่านประธานครับผู้อ านวยการสนามบินท่านก็
ลาออกแล้วครับ ผู้อ านวยการการบินไทยก็ลาออกครับ ท่านประธานครับท่านคิด
ว่าอะไรเกิดขึ น สิ่งที่หาได้ยากคือหน้ากากอนามัย สองก็คือแอลกอฮอส์ เจลล้าง
มือครับ หาได้ยาก และน  ายาฆ่าเชื อในอาณาบริเวณต่าง ๆ ที่มีการรวมพลของคน
หมู่มาก ก็หาได้ยาก ท่านประธานครับ แต่น้องชายผมบอกว่าแอลกอฮอล์ พอหา
ได้ครับ พอหาได้อยู่ แต่ก็หาล าบากนะครับท่านประธานครับผมมีค าถามท่ีจะน า
เรียนในสถานการณ์นี เพราะว่ามันกระทบกระเทือนมายังจังหวัดกาฬสินธุ์ของเรา
ว่าจริง ๆ แล้ว ในจังหวัดกาฬสินธุ์ของเรามีคนป่วยไวรัสโควิค 19 อยู่กี่คน อยู่ที่
ไหน อย่างไร เราจะได้ป้องกันตัวครับ ท่านประธานป้องกันตัวท าไมต้องขอข้อมูล
ตรงนี ขอเพราะว่ามีแต่กระแสข่าว มีแต่คนฟังข่าวจากโซเซียลมีเดีย เราก็ท าหน้าที่
เป็นผู้พิพากษาไปในตัวมีหรือไม่มีจะท าอย่างไรท่านประธาน ค าถามผมมีตั งอยู่ 3 
ค าถาม ค าถามแรกคือสถานการณ์จริงที่เกิดขึ นในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีหรือไม่
อย่างไร  ค าถามถามที่ 2 ถามว่าถ้าประชาชน เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะป้องกัน
ตัวอย่างไร มีวิธีไหน เราจะไม่เข้าไปที่ชุมนุมคนจะเยอะ หรือเราจะท าเหมือน 
อบจ. ท าเมื่อกี นี ครับ ล้างมือด้วยเจลล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยแล้วก็เข้าไปใน
พื นที่หรือว่าเราจะอยู่ใครอยู่มัน บ้านใครบ้านมันครับท่านประธาน นะครับคิด
ยังไง แล้วสมมุติว่าเป็นไวรัสโควิคเรียบร้อยแล้ว ป้องกันการระบาดอย่างไร จะ
ป้องกันอย่างไรครับ จะระงับอย่างไร ขยายวงกว้างของโรคนี อย่างไร ท่านประธาน
ครับท่านเคยเจอไหมครับสมัยนั นไข้หวัดนก ผมไม่ทราบว่าท่านเคยเจอสภาพแบบ
นั นไหม รัฐบาลได้สั่งก าจัดไก่ เชือดปาดคอท่านประธานขุดฝั่งกลบถ้าเรียบร้อย
แล้วปูนข่าวโรย ท่านประธานครับอันนี มันไม่ได้เกิดกับไก่ครับ จะเชือดคนคงไม่ได้
ครับ จะกักกันเหมือนที่อู่ฮ่ัน แล้วมาอู่ตะเภา จากเกาหลีใต้แล้วมาอู่ตะเภา จาก
อิตาลีแล้วมาอู่ตะเภา จ านวนคนมันเยอะครับท่านประธานอันนี ผมเลยกราบเรียน
ท่านประธานถึงผู้ที่ท่านมาตอบกระทู้ได้ตอบกระทู้เพ่ือพ่ีน้องประชาชนได้มี
มาตรการโดยเฉพาะท่านสมาชิกสภาที่ท่านเป็นตัวแทนพ่ีน้องกาฬสินธุ์ ได้บอก   
พ่ีน้องประชาชนท่านประธานครับโดยเฉพาะหน้ากากอนามัย ถ้าประชาชนไม่มี
หน้ากากใส่ ผมไม่กล้าไปหาประชาชนเหมือนกันนะครับ ไม่กล้าใส่เหมือนกัน         
นะครับท่านประธาน ขอบคุณครับท่านประธานครับ  
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ประธานสภาฯ   ขอบคุณนะครับผู้ที่ตั งข้อสอบถามคือท่านเกรียงศักดิ์ พันโกฏินะครับ  
วันนี เรื่องนี นะครับทางสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ส่งให้ท่านมาตอบค าถาม
เกี่ยวกับข้อสอบถามของท่านสมาชิกสภานะครับก็คือ ท่าน ดร.สม นาสอ้าน นะ
ครับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ของเรา เชิญท่านครับ  

 
ดร.สม นาสอ้าน ครับเรียนท่านประธานสภา อบจ.กาฬสินธุ์ ที่เคารพนะครับ ท่านสมาชิกผู้ทรง

เกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับ รวมทั งท่าน ส.อบจ.เกรียงศักดิ์ พันโกฏิด้วย  ได้มา
เป็นผู้ตั งกระทู้ถาม ในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับพ่ีน้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ครับ ผม 
สม นาสอ้าน นะครับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับมอบหมาย
จากท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดได้มาชี แจงเก่ียวกับข้อสอบถาม เกี่ยวกับ
เรื่องโควิค 19 นะครับ เพ่ือให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ทราบเป็นแนวทางว่า
ตอนนี จังหวัดกาฬสินธุ์ เราได้มีมาตรการเพ่ือให้พ่ีน้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มั่นใจ
และอุ่นใจว่าตอนนี ทั งทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ นั นไม่
นิ่งนอนใจและท างานกันอย่างเต็มที่ครับผมต้องขออนุญาตที่จะใส่หน้ากากในการ
น าเสนอนะครับ เพราะว่าเป็นการป้องกันและเป็นแบบอย่างที่ดีให้ด้วยนะครับจะ
มีกรณีตัวอย่างในสภาการประชุมของอิหร่านไม่ได้ตระหนักใส่ใจในเรื่องนี ปรากฏ
ว่าคนที่เข้าประชุมสภาของประเทศอิหร่านก็พากันติดเชื อโรคโควิค 19 ด้วยนะ
ครับ เพราะฉะนั นเวลาเข้าห้องประชุมก็ให้ระมัดระวังให้เข้มงวดด้วยนะครับ ผม
น าเรียนข้อแรกก่อนนะครับ เรื่องสถานการณ์ โควิค 19 เอาเป็นภาพใหญ่ทั่วโลก
ก่อนนะครับ ทั่วโลกตอนนี สถานการณ์ ทั่วโลกจากเดิมก็ถือว่ามีไม่ก่ีประเทศตอนนี 
ก็เข้าไปสามร้อยกว่าประเทศแล้วนะครับผู้ป่วย ณ ปัจจุบันนี ครับมีข้อมูลคือ 
179,334 คน ซึ่งมากท่ีสุดคือประเทศจีนนะครับ ประมาณ แปดหมื่นกว่าคน
รองลงมาก็เป็นอิตาลีนะครับซึ่งเอาไม่อยู่นะครับ  ก็มีอิตาลีมีอัตราการตาย
ค่อนข้างสูงนะครับ อิตาลีก็ประมาณสองหมื่นเจ็ดนะครับ แต่ตอนนี ก็ตายไปแล้ว
สองพันกว่าคนครับตัวเลขของประเทศจีนตามสามพันสองร้อยกว่าคน เป็นตัว
เลขที่หยุดแล้วนะครับ ไม่ตายต่อเนื่องเหมือนประเทศอิตาลีนะครับ ทั่วโลกก็ตาย
ไปแล้ว 7,121 คน อันนี เป็นข้อมูลที่น าเรียนให้ท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้
รับทราบนะครับ ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นะครับ ข้อแรกคือตอนนี ยืนยันว่ายังไม่มี
ผู้ป่วยโรคโควิค 19 นะครับ ครับยังไม่มีผู้ป่วยโรคโควิค 19 แต่มีผู้ป่วยซึ่งเป็น
ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สงสัยที่ท่านสอบสวนโรคนะครับ ภาษาอังกฤษเรียกว่า PUI ซ่ึง
เข้าเกณฑ์ยกตัวอย่างคือมาจากพื นที่ในประเทศที่มีความเสี่ยงหรือว่าคนในพื นที่ 
ติดโรค ติดต่ออันตราย เพราะว่าโรคโควิค เป็นโรคติดต่ออันตรายหรือประเทศที่มี
การระบาดอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบ เหนื่อยนะครับ อันนี 
คืออาการเข้าเกณฑ์ นะครับคือข้อแรกก่อน มีความเสี่ยงที่มาจากเป็นพื นที่ที่มี
ความเสี่ยงจากต่างประเทศซึ่งเป็นโรคที่น าเข้าจากต่างประเทศ นะครับก็เข้าเกณฑ์
ข้อที่หนึ่งก่อนแล้วก็มีอาการที่ผมได้เรียนไปนะครับ หลังจากท่ีเข้าเกณฑ์ ทีม
สอบสวนโรคของกาฬสินธุ์ นะครับก็จะด าเนินการเอาผู้ป่วยเข้าเรียกว่ามาเข้ารับ
การรักษา กักกันไว้ที่โรงพยาบาลนะครับ โดยการตรวจเพาะเชื อซึ่งปัจจุบันใช้เวลา
แค่ 6 ชั่วโมงก็สามารถตรวจได้ทั งหมดท่ีเข้าเกณฑ์ ตั งแต่เริ่มต้นถึงปัจจุบันนี  มี
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ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์นะครับ หรือผู้ที่สงสัยเข้าเกณฑ์ 19 ราย เฉพาะผู้ป่วยนะครับ   
ผู้ที่เข้าเกณฑ์สงสัย 19 ราย ตรวจเพาะเชื อแล้ว ติดเชื อทั งหมด 18 ราย อยู่
ระหว่างการรอผล 1 ราย คือเหลือการรายงานผล ทั งหมด 19 ราย ไม่เป็นผู้ป่วย
นะครับ ท่านจะได้สบายใจได้นะครับ ประการที่สองครับข้อมูลซึ่งเป็นผู้ที่เข้ามาใน
ประเทศรวมทั งเป็นประเทศที่ติดเชื อ น าเรียนที่ประชุมว่าพื นที่ของท่านเองในทุก
พื นที่นะครับ มีผู้ที่กลับมาจากต่างประเทศนะครับ ประเทศที่มีโรคติดต่ออันตราย
คือเกาหลี จีน ญี่ปุ่น อิหร่านแล้วก็อิตาลีนะครับ ทั งหมดในกาฬสินธุ์ ณ ปัจจุบันนี 
นะครับ มีทั งหมด 73 ราย ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับ ใน 73 ราย นี ก็ ได้ติดตามและ
กักกันไว้ที่บ้าน เดินทางระหว่างประเทศกักไว้ที่ค่ายกักกันระหว่างประเทศ ช่วงที่
เขาร้องเรียนนะครับ ก็เลยให้มากักกันที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน โดยเฝ้าระวังต้องไม่
มีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอนะครับ ถ้าครบ 14 วันไม่มีอาการสงสัยเข้าเกณฑ์นะครับ 
ก็ถือว่าพ้นอันตราย คือไม่เป็นผู้ป่วยก็ถือว่าเป็นคนปกติทั งหมดนะครับ เข้าการ
กักกันนะครับ 14 วัน 65 ราย แล้วก็ผ่านพ้นไปแล้ว ทั งหมด 38 ราย แล้วอยู่
ระหว่างการติดตามทั งหมด 27 นะครับ อันนี คือข้อมูลปัจจุบันของกลุ่มประเทศ
ที่มาติดต่อจากประเทศติดโรคอันตรายต่างประเทศนะครับ ส าหรับประเทศที่เป็น
ประเทศที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องที่เขาประกาศไว้ 11 ประเทศ ผมคงไล่ไม่หมด
นะครับ เช่น ญี่ปุ่น เยอรมันนี สวิตซ์เซอร์แลนด์ อะไรพวกนี นะครับ เดนมารค์ 
จาก 11 ประเทศนี นะครับ มีคนมาอยู่ในพื นที่กักกันในจังหวัดพื นที่กาฬสินธุ์ 
ทั งหมด 61 คน นะครับแล้วก็สิ นสุดในการดูแลครบ 14 วันแล้ว 29 ราย อยู่
ระหว่างกักกันไว้ที่บ้าน รอสังเกตอาการทั งหมด 32 ราย นะครับ เท่าที่ผมได้ไป
เฝ้าติดตามอ าเภอเมือง อ าเภอยางตลาด อ าเภอกมลาไสย ก็ทั งหมดให้ความ
ร่วมมือได้ดีนะครับ วันนี น าเรียนข้อมูลในกลุ่มทั งที่เข้ามาโรงพยาบาลเพ่ือตรวจ
เข้าเกณฑ์และเฝ้าระวังที่ชุมชนนะครับ ทั งหมดก็จะเป็น 134 คน ที่มาจาก
ต่างประเทศ ทั งประเทศท่ีติดโรคอันตรายนะครับ อันนี คือการตอบค าถามทั่วไปใน
ข้อที่ 1 นะครับ ข้อที่ 2 ครับ เราจะมีความม่ันใจอย่างไรว่าในการเป็นโรคและจะ
ดูแลตัวเองอย่างไร ถ้าคนทั่ว ๆ ไป ประชาชนทั่ว ๆ ไป ถ้าประชาชนทั่วไป อันที่
หนึ่งคือท่านต้องไม่ไปสถานที่ที่มีคนชุมนุมมาก ๆ นะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า
เกิน 50 คน มีความเสี่ยงสูงนะครับ ทั งในสถานบันเทิง โรงหนัง โรงละคร ที่เขา
ประกาศทั งหมดนั นนะครับ หรือการประชุมสัมมนาห้องใหญ่ ก็พยายามหลีกเลี่ยง
จะดีท่ีสุดนะครับ ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับ ท่านต้องสวมหน้ากากนะครับ 
หน้ากากท่ีปลอดภัยที่สุดคือหน้ากาก N95 นะครับ จะดีที่สุดครับ ซึ่งส่วนใหญ่จะ
ใช้ทางการแพทย์ ตรงนี จะลดทั งสารฝุ่น สารเคมีได้ ลดมาได้ระดับ 2 คือ หน้ากาก
อนามัยที่ทางการแพทย์ใช้ที่ท่านใส่จะเป็นสีเขียวแบบนี นะครับ อันนี จะมีชั นใส่นะ
ครับ การสังเกตหน้ากากท่ีมีความปลอดภัยก็คือเขาจะใช้น  าทดสอบแล้วก็ใช้ใน
การเป่านะครับ ก็คือมีไฟแช็กหรือเทียน เขาก็จะสวมแล้วก็เป่าดูนะครับ ถ้าเป่า
เทียนดับช้า ถ้าไม่ดับก็แสดงว่ามีการป้องกันถือว่าดีนะครับ ตอนนี มีทั งหน้ากาก
จริง หน้ากากปลอม ดังนั นเมื่อท่านซื อหน้ากากมาท่านต้องทดสอบดู ตอนนี มีทั ง
การน าเข้าถูกต้องและไม่ถูกต้องมานะครับ ครับถ้าเป่าแล้วเทียนดับเร็วแสดงว่า
การป้องกันได้น้อย อันนี คือระดับที่สองนะครับ ระดับ 3 คือหน้ากากท่ีท าใช้เอง
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นะครับ เพราะว่าตอนนี ถึงท่านมีเงินท่านก็ซื อไม่ได้นะครับ ซื อไม่ได้เพราะความไม่
เพียงพอของการผลิต เดิมประเทศไทย ผลิตไม่เพียงพออยู่แล้วนะครับ ส่วนใหญ่
จะสั่งจากประเทศจีนเป็นหลัก อันที่ 2 คือสารเคมีที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นเจลล้างมือ อัน
นี สารเคมีในการตั งต้นท ายาจากประเทศอินเดีย สองประเทศ 10 ประเทศ 
เพราะฉะนั นก็เป็นเหตุที่มาว่าหน้ากากอนามัยขาด นะครับอันนี ผมไม่รวมถึงมี       
การสต๊อค อะไรพวกนี อันนี เป็นอีกเรื่องหนึ่งผมไม่กล่าวถึงก็แล้วกัน อาจจะมีบ้าง 
ก็ว่ากันไปนะครับ แต่โดยภาพรวมก็ถือว่าขาดเพราะวงการแพทย์นั นต้องใส่ทุกคน
อยู่แล้ว ในห้องสถานพยาบาล อันนี เป็นหน้าที่หลักจะต้องท า หมอป่วยหนึ่งคน
หรือติดเชื อจากผู้ป่วยแม้จะติดหนึ่งคนอาจจะติดได้ทั งโรงพยาบาล โอกาสการติด
เชื อและแพร่เชื อภายใน ก็โอกาสที่หมอติด โอกาสที่จะติดเพ่ือน ติดผู้ป่วย จึง
ค่อนข้างสูง เพราะฉะนั น การใส่หน้ากากอนามัยเขาให้ความส าคัญอันดับหนึ่งก็คือ
บุคลากรทางการแพทย์ ทางการพยาบาล อันนี จึงจ าเป็นต้องให้อันดับหนึ่งอยู่แล้ว 
รองลงมาคือผู้ที่มีความเสี่ยงหรือคนที่ใกล้ชิดกับกลุ่มนะครับ ข้อที่หนึ่งก็คือไม่เข้า
สถานที่ที่มีความเสี่ยง อันที่สอง ก็คือการใส่หน้ากาก อันที่สามก็คือท่านต้องใช้ค า
ว่ากินร้อนช้อนของตัวเอง เปลี่ยนจากค าว่าช้อนกลางแล้วนะครับ คือช้อนกลางคือ
ตักด้วยกัน ถ้าคนหนึ่งตัก คนที่ 2 ก็ไปตักช้อนกลาง ก็มีโอกาสสัมผัสด้วยกัน แล้วก็
ล้างมือบ่อย ๆ นะครับ เพราะเชื อโควิค 19 มันจะมีเยื่อชั นไขมันของมันอยู่ 
เพราะฉะนั นถ้าเราใช้สบู่ที่มีเป็นด่างตัวนี มันจะไปละลายไขมันที่หุ้มตัวเชื อโรค พอ
ไขมันที่หุ้มตัวเชื อโรคอยู่ มันละลายออกจากตัวมัน เชื อมันก็ตายเร็วขึ น ตายทันที
เลยนะครับ อันนี ก็เป็นเหตุผลว่าท าไมให้ล้างด้วยสบู่น  าด่างมันท าลายที่เป็นตัวมัน
เคลือบตัวเชื อโรคนะครับ งั นต้องล้างมือบ่อย ๆ นะครับ ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เวลา
ท่านกลับมาท่านต้องรีบอาบน  าสระผมอันนี ก็เป็นข้อปฏิบัตินะครับ หรือถ้ามี
อาการว่าท่านได้ไปสัมผัสไม่แน่ใจว่าเขามาจากต่างประเทศ หรือว่ามาแหล่งที่มา 
เช่นว่าไปสนามมวย ไม่รู้ว่าใครติด อะไรยังไงนะครับ ซึ่งประเทศไทยจะประกาศ
ภาวะที่ 3 อันนี ก าลังระวังอยู่ว่าจะประกาศได้หรือเปล่าขึ นอยู่กับว่าก้อนมวลผู้ที่
ติดเชื อระหว่างคนไทยกับคนไทยติดต่อกันได้ก็จะประกาศภาวะที่ 3 ก็เป็นเรื่องที่
หนักหนาสาหัสพอสมควรนะครับ อันนี เป็นมาตรการในการดูแลป้องกันตัวเองนะ
ครับ ครับฉะนั นท่านต้องอยู่ในห้องโล่ง ๆ จะดีที่สุดครับ ความเสี่ยงคือจะอยู่ใน
ห้องแอร์เย็น ๆ ถ้าโล่งอากาศร้อน   โควิท 19 จะตายเร็วขึ นนะครับ อันนี ข้อที่ 2 
นะครับ การป้องกันตัวเอง ข้อที่ 3 ครับตอนนี จังหวัดกาฬสินธุ์ ท าอะไรยังไงอยู่ 
นะครับ น าเรียนอย่างนี ครับว่าโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นะครับใน
ฐานะเป็นประธานการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด อันนี โดยต าแหน่งนะครับ ก็จะมี
หัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ผู้ที่เก่ียวข้องอีกหลายต าแหน่งร่วมเป็นคณะกรรมการก็
มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่ออย่างต่อเนื่องก็มีข้อสั่งการอย่าง
ต่อเนื่องนะครับ อันที่สองตอนนี ก าลังตั งศูนย์อ านวยการคือการท าบัญชาการเรื่อง
โควิค 19 นะครับ กไ็ด้เปิดศูนย์แล้วเมื่อวันก่อนนะครับ อยู่ที่ศาลากลางชั นสองคือ
เอาคนที่เก่ียวข้องไปให้ข้อมูลเตรียมบัญชาการเรื่องนี ตลอด อยู่ตลอดทุกวันนะ
ครับ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย จะยุตินะครับ อันนี ก็เป็นค าสั่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดได้ก าชับเรื่องของศูนย์สั่งการเรื่องโควิค 19 นะครับ ประการที่ 3 คือตอนนี 
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มีมาตรการแนวทางอะไรบ้าง ผมขออนุญาตน าเรียนกว้าง ๆ และก็มีรายละเอียด
เล่าให้ฟังนะครับ ประเด็นที่หนึ่งนะครับ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ด าเนินการตาม
มาตรการที่ 1 คือการคัดกรองเฝ้าระวังผู้ป่วยนะครับในสถานพยาบาลและชุมชน 
เพราะจังหวัดเราไม่มีด่านนะครับ ประการที่หนึ่งเราใช้วิธีการของทุกโรงพยาบาล
ครับในการคัดกรองที่มีความสงสัยที่ผมน าเรียนไป 19 ราย ครับก็มาตรวจเพาะ
เชื อ และก็ให้รักษาตัวที่โรงพยาบาลจนกว่าพ้นขีดอันตรายหรือมีความปลอดภัยที่
จะไม่แพร่เชื อโรค ครับอันนี เป็นนโยบายของโรงพยาบาลทุกแห่งท า และรพ.สต. 
ท าตามนี นะครับ อันที่สองคือการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน ครับโดยตอนนี  อสม. 
ทุกหมู่บ้านทุกชุมชนนะครับ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้กับ
ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้านนะครับ ในการร่วมออกเคาะประตูบ้าน ส ารวจ
ครัวเรือน กลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ นะครับในทุกชุมชน เริ่มตั งแต่วันที่ 2 มีนาคม เป็นต้น
มานะครับ และให้ความรู้ให้ค าแนะน าจากทุกครัวเรือน จนถึงวันที่ 2 เมษายน 
ครับอันที่ 2 ก็คือการเฝ้าระวัง ดูแลข้อมูลบุคลากร ก่อนที่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
ตรงนี ว่ามีอาการเข้าข่ายสงสัย ซึ่งตอนนี ก็ยังไม่มีกลุ่มบุคลากรที่ติดเชื อโรคนี สักคน
และไม่มีใครที่อยู่เสี่ยงสักคน อันนี ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับ ประการต่อมานะ
ครับ มาตรการที่ 3 การดูแลรักษาผู้ป่วยป้องกันการติดเชื อนะครับ อันนี หลักก็คือ
จะใช้ที่โรงพยาบาลนะครับ ในทุกโรงพยาบาลได้เตรียมความพร้อมส าหรับห้อง
ผู้ป่วยเฉพาะโรคนี โควิค 19 โดยเฉพาะ โดยโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลแม่
ข่าย และก็โรงพยาบาลในข่ายทุกแห่ง ได้เตรียมความพร้อมห้องท่ีจะดูแลผู้ป่วยนี 
โดยเฉพาะนะครับ ซึ่งก็มีการเตรียมความพร้อมแล้วก็ด าเนินการเตรียมทั งยา
เวชภัณฑ์พร้อม โดยเฉพาะห้องแยกโรค เครื่องช่วยหายใจยาต้านไวรัส เมื่อวานก็
ได้มีการประชุมซักซ้อมว่ามีความพร้อมเรื่องยาเวชภัณฑ์ ก็ไม่ขาดนะครับ ส่วนตัว
ยาบางตัวก็ก าลังสั่งอยู่นะครับถ้าเกิดมาตรการคือถ้าหากเกิดระยะที่ 3 นี จะต้อง
รีบสั่งและมาสต๊อกไว้ก่อนเมื่อวานประชุมก็มีการเตรียมการไว้แล้วนะครับ ท่านก็
มั่นใจว่าเรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วย เมื่อเคาะประตูบ้านพบผู้ป่วยสงสัย พบเชื อ ก็
มั่นใจว่าเราเอาอยู่ได้ระดับหนึ่งนะครับ แต่ถ้ามากกว่านี อาจจะยากเหมือนกัน   
นะครับ เราก็เตรียมอย่างนี ครับถ้ามันไม่พอก็จะเตรียมโรงพยาบาลสนามไว้
ประมาณสัก 2 จุดนะครับ เรื่องโรงพยาบาลสนามผมขออนุญาต เพราะไม่สามารถ
ที่จะน าเรียนในที่ประชุมได้ เพราะว่าเป็นมาตรการและวิธีการหนึ่งของทางการ
ดูแลเรื่องนี นะครับ เดี๋ยวท่านไปกระจายจะมีการแตกตื่นนะครับ งั นผมขอสงวน
เรื่องสถานท่ีส าหรับกักกัน เพราะว่าต้องเตรียมโรงพยาบาลสนามไว้ก่อน 2 ที่นะ
ครับ ถ้าโรงพยาบาลเอาไม่อยู่นะครับ ประการต่อมาครับเรื่องการป้องกันติดเชื อ
โดยการเอาผู้ที่มีเข้าข่ายสงสัยกักกันไว้ที่บ้านนะครับซึ่งผมได้น าเรียนข้อมูลไปนะ
ครับ ว่ามีคนที่มากักกันตอนนี กี่คนอะไรยังไงนะครับ อันนี ก็จะมอบหมายให้กับทีม 
อสม. กับทีมสาธารณสุขในพื นที่กับผู้ใหญ่บ้านก านัน ได้เฝ้าระวังกักกันไว้ที่บ้าน
โดยกักกันไว้ 14 วัน ตามเกณฑ์นะครับ ซึ่งคณะนี ทั งกักกันจนครบก าหนดและก็
อยู่ระหว่างการกักกันนะครับอันนี ก็ด าเนินการได้ครบทุกพื นที่แล้ว ถามว่ามีกี่
อ าเภอก็มีทุกอ าเภอครับที่เฝ้ากักกันไว้ที่บ้านนะครับ เป็นมาตรการที่ทางจังหวัดได้
ด าเนินการ ส่วนเรื่องการป้องกันการสัมผัสการติดเชื อการควบคุมการระบาดใน
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ชุมชนนะครับ ตอนนี ทางท่านนายอ าเภอทุกอ าเภอก็มอบหมายร่วมกับทางทุก
หมู่บ้านนะครับได้ด าเนินการรณรงค์ป้องกันการติดเชื อควบคุมการระบาดใน
ชุมชนไว้ก่อนนะครับซึ่งตอนนี ก็ท าอย่างต่อเนื่องและก็เป็นค าสั่งของทางท่าน
นายกรัฐมนตรีนะครับ รัฐมนตรีได้ประกาศว่าในทุกโรงเรียน ในทุกพื นที่ ก็ให้หยุด
เรียนทั งหมดแล้วนะครับ ทั งโรงเรียน ทั งมหาวิทยาลัย ก็ให้หยุดเรียนทั งหมด แล้ว
เพ่ือเป็นการป้องกันการติดเชื อ ส่วนในชุมชนนะครับ ในการประชุมของ
สาธารณสุขจังหวัดเองได้ท าเป็นตัวอย่างคือให้งวดการประชุมทุกอย่าง โดยเฉพาะ
การประชุมที่มีชุมชน คนที่เข้าร่วมมากกว่า 50 คน ก็ถือว่ามีความเสี่ยงแล้วนะ
ครับตอนนี  แล้วทางสาธารณสุขจังหวัดก็ให้มีการเลื่อนการประชุมทุกเรื่องไป โดย
ใช้วีดีโอ คอลฟอร์เลนแทนทั งหมดนะครับ แล้วก าลังจะเสนอทางผู้ว่าราชการ
จังหวัดว่าในช่วงสงกรานต์นี นะครับ เพื่อลดการแพร่เชื อ ให้ลดการจัดงานที่มีการ
ชุมนุม เกิน 50 คนนะครับ เพราะงั นการจัดงานต่าง ๆ ก็ให้ขอความร่วมมือว่าให้
งดหรือให้เลื่อนไปก่อนนะครับ อันนี ก็เป็นมาตรการการป้องกันการแพร่เชื อนะ
ครับ ประการต่อมาครับเรื่องการสื่อสารความเสี่ยงนะครับ ทางจังหวัดเองก็ใช้
วิธีการโดยเอาข้อมูลสื่อสารรณรงค์นะครับ โดยใช้ข้อมูลของกรมควบคุมโรคติดต่อ
เป็นหลัก เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและเป็นเอกภาพ ก็เอาสื่อสารตรงนี แจกจ่ายให้ 
อสม. ให้กับก านันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใช้หอกระจายข่าวในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
จังหวัดไปด้วยนะครับ ตอนนี ก็ท าอย่างต่อเนื่องนะครับ ส่วนมาตรการที่ 5 เรื่อง
การใช้กฎหมายนะครับ ตอนนี กฎหมายเพ่ิมเติมเรื่องการควบคุมการระบาด   
หลัก ๆ นะครับ ผู้ที่กักกันหรือสถานที่ที่มีโอกาสที่มีความเสี่ยงนะครับเช่นการให้
ยกเลิกการจัดงาน ยกเลิกสถานบันเทิงต่าง ๆ พวกนี ก็จะมีเรื่องกฎหมายของจ า
และปรับนะครับ การกักกันที่บ้านถ้าไม่ให้ความร่วมมือก็สามารถออกใบสั่งแล้ว
ปรับไม่เกิน 20,000  บาท แต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะให้ความร่วมมือนะครับ ตรงนี ก็
เป็นเรื่องมาตรการกฎหมายเป็นเรื่องท่ี 5 นะครับที่ด าเนินการ เรื่องการรณรงค์
ทางสังคมการใช้หน้ากากอนามัย ร้อยเปอร์เซ็นต์ และด าเนินกิจกรรมในชุมชน  
ซึ่งขณะนี ทาง อบจ.กาฬสินธุ์ ก็ได้พิจารณาอบรมครูฝึกระดับจังหวัดเพ่ือให้ทุก 
อบต. ทุกเทศบาล ได้ด าเนินการจัดหาหน้ากากอนามัย มาให้กับคนในชุมชนให้
ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ ทุกครัวเรือนนะครับซึ่งขณะนี ก าลังด าเนินการ ผมเองที่ได้
ออกไปติดตามก็ก าลังด าเนินการแจกจ่ายและก าลังตัดอยู่ก็มีนะครับอันนี คาดว่า
ภายในเดือนมีนาคมน่าจะสนับสนุนพื นที่ได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ และก็มีหนังสือ
จาก สปสช.ว่าถ้างบไม่พอก็สามารถใช้งบกองทุนสุขภาพต าบลหรือกองทุนสุขภาพ
พื นที่นะครับในการจัดหาหน้ากากอนามัยให้ประชาชนได้ประเด็นสุดท้ายครับ 
มาตรการเรื่องการประสานข้อมูลและการจัดการนะครับ ก็น าเรียนว่าตอนนี เรา
ต้องท าศูนย์ประสานงานแล้วก็เปิดประจ านะครับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจะ
เปิดทุกวัน จันทร์ พุธ แล้วก็ ศุกร์ นะครับ ในการติดตามข่าวสารและก็ก ากับการ
ด าเนินงานนะครับ ส่วนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตั งศูนย์บัญชาการอยู่ที่ศาลากลาง
จังหวัด ชั น 2 อันนี ก็รายงานสถานการณ์ทุกวันนะครับ ก็ประมาณ 6 มาตรการที่
ผมน าเรียนก็คาดว่าในสถานการณ์ปัจจุบันก็ถ้าหากไม่มีอะไรมากกว่านี  ตัวแปร
ที่สุดก็คือปิดประเทศหรือคนที่จะเข้ามาประเทศมีความเสี่ยงว่าจะท าตรงนี อย่างไร
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นะครับ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกับทีมท างานก็ถือว่ามีความ
พร้อมแล้วก็ได้ด าเนินการตามโครงการอย่างเข้มข้นครับ ขอน าเรียนท่านประธาน
และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติได้รับทราบครับ ขอบคุณครับ  

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณนะครับท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่จะให้ความรู้ 

เกี่ยวกับการบริหารของจังหวัดกาฬสินธุ์ ของเรา ท่านเกรียงศักดิ์ มีอะไรเพ่ิมเติม
หรือไม่นะครับ เชิญครับ 

 
นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ  ท่านประธานที่เคารพครับ ในฐานะที่ผมได้ตั งข้อสอบถาม ก็ยังมีความสงสัย ใน 

ความสงสัยในครั งนี ก็สงสัยในเรื่องนักรบนี่แหละครับท่านประธาน ในฐานะท่ีเป็น
นักรบ ผมก็ไม่ทราบว่าท่านมีความพร้อม ท่านมีกระสุนปืนไหม ท่านมีเสื อเกราะ
กันกระสุนไหม วัสดุอุปกรณ์ ท่านพร้อมหรือไม่ ผมนั่งฟังท่านก็บอกหลายอย่างมี
ยามีเวชภัณฑ์อะไร ท่านบอกเกือบครบแล้ว ในฐานะพวกผมติดตามข่าวบ้านเมือง
ที่ผมเป็นนักการเมือง ก็ยังมีความสงสัยอยู่เพราะว่าผมไปถามร้านขายยา
โดยเฉพาะหน้ากากอนามัย หรือพวกเจลล้างมือ ที่ร้านขายยาเขาถามว่ามีแมสขาย
ไหม แมสก็คือหน้ากากอนามัยนี่แหละครับ ปรากฏว่าร้านนั นไม่และหมดแล้วก็
คุณภาพที่ดี ๆ หาไม่ค่อยได้ท่านประธานก็เลยห่วงว่าในฐานะท่ีเป็นนักรบ หมอ มี
หน้ากากอนามัยประจ าหมอหรือแพทย์โรงพยาบาลมีเพียงพอหรือไม่อย่างไรท่าน
ประธาน ท่านประธานครับในภาวะอย่างนี เราต้องใช้สติ ใช้ปัญญา ใช้สมาธิ และ
สุดท้ายใช้ความสามัคคีครับท่านประธาน สิ่งที่ผมอยากกราบเรียนท่านประธานถึง
ผู้เข้าร่วมประชุมในครั งนี ว่าเห็นท่านผู้ตอบข้อสอบถามท่านบอกว่าเกิน 50 คนถือ
ว่าเข้าข่ายแล้ว ท่านประธานครับ ท่านตรวจนับที่ประชุมครับว่าเกิน 50 หรือยัง 
ท่านประธานครับ มองดูท่านประธานก็ไม่ใส่แมสแล้ว ผมว่าผมไม่อยากได้
ประธานสภาใหม่นะครับ ได้โปรดครับ โปรดสวมใส่ด้วยครับ 

 
ประธานสภาฯ   ท่านสุรพงษ์ มีอะไรครับ  
 
นายสุรพงษ์ พลซ่ือ ขออนุญาตท่านประธานนะครับ เนื่องจากว่าเป็นเรื่องส าคัญ ของพ่ีน้องประชาชน

รวมทั งตัวผมเองด้วยผมก็กลัวตาย ก็ถือโอกาสผู้ตอบข้อสอบถามได้มาตอบข้อสอบ
ถามแล้วก็ถือโอกาสสอบถามนิดเดียวครับ พอดีท่านตอบมาแล้วยังมีข้อสงสัยอยู่ 
3-4 ข้อ ในประเด็นหลักๆ ขออนุญาตนะครับ คือข้อสอบถามมันเกี่ยวข้องอยู่
น่าจะสอบถามได้อยู่ 

 
ประธานสภาฯ   คือท่านสุรพงษ์ คือข้อสอบถามมันจะสอบถามได้คนเดียว แต่ว่าในดุลพินิจของ 

ประธานสภานะครับเพราะว่าถือว่าท่านได้มาแล้วก็ขอให้ท่านสุรพงษ์ได้ท าหน้าที่
ต่อเลยนะครับ 

 
นายสุรพงษ์ พลซ่ือ  ครับความจริงแล้วข้อสอบถามถามท่านนายกครับ แต่นี เพ่ือประโยชน์พี่น้องชาว 
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กาฬสินธุ์ ท่านเป็นตัวแทนของผู้ว่าราชการจังหวัด ข้อที่ 1 คือผมเป็นห่วงว่าอันดับ
แรกโรคไวรัส โควิค 19 ข่าวรุนแรงร้ายแรงน่ากลัวด้วยผมก็เลยเป็นห่วง
สถานการณ์ว่าสมมุติว่าชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นทุกหมู่บ้าน เป็นทุกอ าเภอ 
มาตรการในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์จะเข้าไปรักษาเพียงพอหรือไม่ 
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือจังหวัดกาฬสินธุ์ เคยคาดการณ์หรือเตรียมการในสิ่ง
เหล่านี ไว้หรือไม่ ข้อที่ 2  อยากถามว่าระยะเวลาการด ารงอยู่ของโรคนี  มันกี่เดือน 
หรือว่าพาหะโรคนี มันมีอยู่เฉพาะคน หรือมนุษย์ ถ้าเกิดพาหะตรงนี คนไปถ่ม
น  าลายใส่ห้วยหนองคลองบึงและพืชผักต่าง ๆ โรคเหล่านี จะเป็นพาหะต่อกันไป
หรือไม่อันนี เป็นอีกข้อหนึ่งนะครับ ข้อต่อไปก็คือเมื่อบุคคลสงสัยว่าเป็นไข้อยากจะ
เข้าไปตรวจหรือว่ารอเป็นก่อนถ้าเข้าไปตรวจค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ถ้าอยากจะตรวจ
จะต้องไปตรวจอยู่ที่ใดท่ีไปตรวจอยู่โรงพยาบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่นะครับ 
ประเด็นนี ผมถามเผื่อพ่ีน้องประชาชนนะครับ สุดท้ายหากเป็นแล้วโอกาสรอดชีวิต
ในมาตรฐานการรักษาถ้าหากว่าเป็นมากๆ เป็นทุกต าบล มาตรฐานการรักษาแต่
ละโรงพยาบาล แต่ละสถานที่มันจะไม่เท่ากันสมมุติทุกอ าเภอเป็นหมด จะมา
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ คงรองรับไม่ได้จะต้องไปอยู่อ าเภอ ถ้าต าบลไปอีกก็ไปอยู่ 
รพสต. ผมเลยเป็นห่วงว่ามาตรฐานการรักษาตรงนี มันจะรองรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ น
หากเกิดขึ นจริง โอกาสอนาคต จะได้ไหมครับ ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   ท่านเกรียงศักดิ์ มีอะไรเพ่ิมเติมหรือไม่ครับเชิญครับ 
 
นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ  เรียนท่านประธานครับ ผมเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ ในฐานะผู้ตั งข้อสอบถาม ผมคงไม่ 

สงวนสิทธิ์ นะครับ แต่ว่าอย่างน้อย ๆ ท่านต้องเกรงใจคนชื่อระเบียบด้วยนะครับ 
ระเบียบมีไว้ส าหรับให้ปฏิบัติตามถ้าท่านจะกรุณาสักหน่อยท่านขอความกรุณาผู้
มาตอบข้อสอบถามให้ท่านอยู่ ในวาระนี ในเม่ือถึงวาระอ่ืน ๆ ก็ให้ท่านสมาชิกขอ
สอบถามในความห่วงใยของพ่ีน้องประชาชนได้ครับท่านประธานนะครับให้ผม
ตอบในประเด็นที่ผมตั งข้อสอบถามท่านไปก่อน ครับที่ค้าง ๆ อยู่ครับท่านประธาน 
แล้วก็ในวาระอ่ืน ๆ ขอความกรุณาผู้มาตอบข้อสอบถามให้ท่านตอบของเพ่ือน
สมาชิกก็ได้ครับท่านประธานครับ  

 
ประธานสภาฯ    ขอบคุณท่านสมาชิกทั งสองท่านนะครับ ความจริงความเป็นห่วงพ่ีน้องประชาชน 

ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ในระเบียบถามได้เฉพาะข้อสอบถามที่ท่านสมาชิกได้ตั งข้อ
สอบถามไว้ แต่ว่าถ้าเมื่อสมาชิกท่านหนึ่งได้ยกมืออภิปรายก็ประธานสภา
เห็นสมควรให้ท่านผู้มาตอบได้ตอบค าถามที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายที่ท่านได้ถาม
อีกครั งหนึ่งครับ เชิญครับ 

 
ดร.สม นาสอ้าน   ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ข้อแรกก่อนนะครับ คือท่านกังวลใจว่าถ้า 

ระบาดท่ัวกาฬสินธุ์นี  บุคลากรทางการแพทย์จะพอหรือเปล่าใช่หรือไม่ครับ ก็ตอบ
ตรงไปตรงมานะครับ เกี่ยวกับสถานการณ์ ใหญ่หลวงทั งจังหวัด ถ้าทั งจังหวัด ไม่
ต้องทั งทุกหมู่บ้านก็ได้นะครับ แค่มีผู้ป่วยเกิดขึ นสัก 10 ราย ผู้ป่วยนะครับ ผู้ป่วย
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จริงแค่ผู้ป่วย 10 รายที่เกิดขึ นในจังหวัดกาฬสินธุ์ บุคลากรทางการแพทย์ที่มีอยู่ไม่
พอครับ แค่ 10 ราย ถ้าผู้ป่วยจริงนะครับ 1 คน ต้องใช้ทั งหมอ ทั งพยาบาล 
เจ้าหน้าที่ ไม่น้อยกว่า 10 คน เพราะ 1 คน ใช้เท่ากับ 1 ห้อง เท่านั นครับไม่
เหมือนผู้ป่วยทั่วไปที่นอนเรียงกันได้ แต่ถ้าเกิดแบบนั นจริง ๆ นะครับ ถ้าเป็น
ผู้ป่วยพร้อมกันจริง ๆ อันนั นจึงจะสามารถเอาผู้ป่วยมารวมกันในห้องใหญ่พร้อม
กันได้ประมาณ 30 คน มารวมกันนั นคือผู้ป่วยจริงตรวจพบแล้วผู้ป่วยจริงมีอาการ
จริงด้วยมาอยู่ด้วยกันเพราะผู้ป่วยที่สงสัยอาจมีโอกาสติดเชื อได้ แต่ถ้าเป็นทั ง
ผู้ป่วยมารวมกันในห้องเดียวได้ซึ่งเราก าลังเตรียมมาตรการนี อยู่นะครับ ว่าถ้ามี
ผู้ป่วยตรงนี เกิดจริง ซึ่งก็คุยกันว่าใช้เป็นโมเดลหรือจ าลองสถานการณ์จริงว่าจะใช้
บุคลากรกี่คนต่อ 1 เคส ก็ประมาณ 10 คน แล้วก็ประเทศไทยนะครับ ชุดที่ใส่ก็
คือชุด pp เขาเรียกว่าชุดป้องกันตัวเอง เป็นชุดของนักอวกาศ อยู่ประเทศจีนใช้
เวรอยู่ 8 ชั่วโมง อันนี ใส่ชุดนี อยู่ได้ แต่ประเทศไทยอยู่ได้สูงสุดไม่เกิน 4 ชั่วโมง    
1 ชั่วโมงไม่ได้ตายเพราะเชื อโรค มันจะตายเพราะร้อนตายนะครับ เพราะฉะนั น
ระยะเวลาที่เดินต้องใช้เวรในการอยู่เวร 8 ชั่วโมง จึงต้องลดได้เมื่อวานว่าจะเอา  
6 ชั่วโมง ต้องลดเหลือไม่เกิน 4 ชั่วโมง ใน 4 ชั่วโมงฉะนั นก็คูน 24 ชั่วโมงไป จะ
ใช้คนกี่คนใช่ไหมครับ เพราะฉะนั นเรียนตามตรงว่าแม้แต่หมอในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
รวมทั งหมอที่อยู่ในเขตทั ง 4 จังหวัด ร้อยแก่นสารสินธุ์ ทั งศรีนครินทร์ 
โรงพยาบาลขอนแก่น ถ้าเกิดอย่างนี พร้อมกันทั งเขตก็บอกตามตรงว่าไม่สามารถที่
จะเอาอยู่ อันนี พูดตามตรงครับ เราต้องใช้มาตรการป้องกันว่าไม่ให้มีผู้ป่วยและมี
ให้น้อยที่สุดที่ก าลังช่วยกัน ณ ปัจจุบันนี  นะครับเพราะฉะนั นอิตาลีผมยกตัวอย่าง
ผู้ป่วยตอนนี ตายสองพันกว่าคนป่วยสองหมื่นกว่าคนตอนนี ก็เลยต้องเลือกเอาว่า
จะเลือกคนรอดหรือจะเลือกท่ีจะทิ งคน ต้องใช้อย่างนั นนะครับอันนี ไม่ใช่มนุษยชน
นะครับแต่ว่ามันต้องใช้อย่างนั นจริง ๆ โดยเฉพาะอิตาลีที่มีผู้ป่วยสูงอายุ มากๆ 
มันต้องค่อยประคับประคองข้อที่หนึ่งเราต้องเข้าใจตรงนี ด้วยว่าถ้าสถานการณ์เกิด
จริงบุคลากรสาธารณสุขที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันนะครับ ไม่เพียงพอครับท่านทั งแพทย์ 
พยาบาลนะครับ ข้อที่ 2 นะครับ ถามว่าค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ มีเพียงพอหรือไม่นะ
ครับ เรื่องแมสส าหรับบุคลากรสาธารณสุขนะครับ ตอนนี ก็ส ารวจแล้วก็ได้รับ
เป้าหมายประมาณแสนกว่าชิ นซึ่งได้รับจากสุขภาพที่ 7 ซึ่งให้มา อันนี ให้เฉพาะ  
บุคลากรทางการแพทย์ นะครับ ณ ปัจจุบันนี อยู่ได้ประมาณสองเดือนนะครับ  
เรื่องนั นถ้ารัฐบาลกระทรวงพาณิชย์ไม่จัดการให้ มันจะมีปัญหาในอนาคต แต่
ตอนนี ข้อมูล ณ ปัจจุบันส ารองอยู่นะครับ แสนกว่าชิ นใช้ได้ไม่เกิน 2 เดือนนะครับ 
อันนี ก็น าเรียนว่าแมสบุคลากรก็ถือว่าจ ากัดให้คนใช้ 1 ชิ นต่อวัน โดยเซ็นชื่อเอานะ
ครับ ให้ใช้คนละ 1 ชิ นต่อวัน ท่านต้องเข้าใจและเห็นใจว่ามันภาวะวิกฤตตรงนั น
ร้านขายยาทุกร้าน จนไม่มีนะครับเขาก็เลยบอกให้ท่านปลัดกระทรวง ท่านอธิบดี
กรมการค้าภายในต้องลาออก เพราะตัวท่านก็ท าไม่ได้นะครับ มันเป็นเรื่องยาก
จริง ๆ ค่าใช้จ่ายนะครับตอนนี เงินที่มีอยู่ของกระทรวงสาธารณสุขในระบบประกัน
สุขภาพมีพอที่จะดูแลกลุ่มประกันสุขภาพทั่วไปถ้าเกิดวิกฤตอย่างนี เกิดขึ น ถ้า
รัฐบาลไม่มีงบกลาง รวมทั งจังหวัดไม่มีงบกลาง รวมทั งหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั งแต่ อบจ. ถึง อบต. 
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เทศบาล ถ้าไม่ใช้งบกลางรวมกันผมว่าอาจจะไม่เพียงพอที่จะต้องรณรงค์และเพ่ิม
มาตรการเข้าสู่เฟส 3 นี เป็นเรื่องใหญ่นะครับ ก็จะน าเรียนท่านประธานแล้วก็ท่าน 
ส.อบจ. ผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้ เป็นโจทย์ที่จะด าเนินการช่วยเหลือเกื อกูลถ้าหาก
ว่ามีการร้องขอที่จะรณรงค์ที่จะใช้งบประมาณร่วมกันขนาดนั น ตอนนี ก็พอที่จะ
ประคับประครองได้อยู่นะครับ เรื่องแรกที่เป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับขอให้เข้าใจร่วมกัน
ว่าโรคนี มันอยู่ได้นานเท่าไหร่นะครับโรคโควิค 19 เป็นโรค ถ้าออกจากร่างกาย
ของคนโรคนี มันอยู่ไม่ได้นะครับ เพราะมันอยู่ได้เพราะเยื่ออยู่ในเซลของคนเท่านั น 
ในคนหรือสัตว์ที่มันอยู่เท่านั น ถ้าออกร่างกายหรือคนตายมันก็ตายไปด้วยนะครับ 
เพราะฉะนั นอยู่ร่างกายนานเท่าไหร่ ระยะแรกคือระยะฟักตัว คือเมื่อรับเชื่อเข้า
ร่างกายแลว้จะแสดงอาการโรคเขาเรียกว่าระยะฟักตัวอยู่ประมาณ 2-10 วันคือ
ต้องมีเชื อโรคมากเพียงพอที่จะท าให้คนป่วยได้ นั นแหละเขาเรียกว่าระยะฟักตัว
นะครับ แตกออกไปใช้เวลา 2-10 วัน จึงจะแสดงอาการป่วยจะติดต่อได้คือ
หลังจากท่ีป่วยแล้วมีอาการคือ 1. มีไข้ 2. มีไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย โรคนี ความ
รุนแรงคือ มันท าให้ท าลายตัวเนื อปอด ตัวส าคัญคือการท าลายเนื อปอด ปอดจะ
ถูกท าลาย นั นถามว่าอยู่นานเท่าไหร่นะครับ อยู่นานถ้าคนไม่ตายนะครับ อยู่ได้ใน
ร่างกายคนได้ถ้ายังไม่ตาย หรือจนกว่าร่างกายจะมีภูมิต้านทานในการก าจัดเชื อ
โรค ด้วยตัวเองเพราะโรคนี ยังไม่มียารักษานะครับ ณ ตอนนี นะครับ อันที่สอง
ก าลังผลิตวัคซีนเท่านั นเองนะครับ เพราะงั นยารักษาตอนนี จริง ๆ ยารักษาตัว
ไวรัสตัวนี ยังไม่มี คนที่ทดลองก็ยังไม่มีการยืนยันนะครับ ถ้าอย่างนั นน าเรียนว่าอยู่
นานเท่าไหร่ ออกจากน  ามูก สเลด ระยะการติดต่อกันก็ติดต่อกันโดยผ่านการ ไอ 
จาม ที่เรียกว่าเหยื่อหมวกหรือพวกน  ามูก น  าลาย เสมหะของคนป่วยซึ่ง ฟุ้ง
กระจายได้ประมาณ 2 เมตร  ระยะนี คือระยะที่ถ้ามีการเกิดโรคเกิดขึ นแม้แต่ห้อง
ท างานก็ต้องห่างกัน 2 เมตร คนจะอยู่ด้วยกันก็ห่างกัน 2 เมตร คือระยะฟุ้ง
กระจาย เพราะมันไม่ลอยออกไปในอากาศเท่านั นเอง มันจะเกาะอยู่ตามน  ามูก 
น  าลาย ฟุ้งไปเท่านั นเองนะครับ หรือการจับสัมผัสเช่น จับมือกันแล้วคนเอามือไป
เช็ด ก็จับมือกันแล้วมาเช็ดตา มันจะเข้าทางตา ทางจมูก ทางปาก ส่วนผิวหนัง
ทั่วไปไม่เข้านะครับ ทางหูก็ไม่เข้านะครับ เข้าไม่ได้ งั นก็ติดต่อทางนี นะครับ อันนี 
ข้อที่สองนะครับ ไม่ทราบว่าครบหรือยังครับ น่าจะครบแล้วนะครับ ขอบคุณครับ  

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณนะครับท่านนายแพทย์ ดร.สม นาสอ้านท่านรองนายแพทย์สาธารณสุข 

จังหวัดกาฬสินธุ์ครับ มีท่านใดสมาชิกท่านใดเพ่ิมเติมหรือไม่ครับข้อสอบถามนะ
ครับพอแล้วนะครับท่านคือข้อนี ให้ท่านเกรียงศักดิ์ มีอะไรเพ่ิมเติมครับ เชิญครับ  

 
นายเกรียงศักดิ์ พันโกฎิ  ท่านประธานครับ ในสุดท้ายตรงนี ท่านประธานค าถามผมคือ ที่ติดตามข่าว 

บ้านเมืองส าหรับผู้ที่เป็นแล้ว โอกาสรอดก็สูงอยู่แต่ว่าผมดูตามข่าวเหมือนท่าน
ที่มาตอบกระทู้บอกว่าปอดโดนท าลายไปหมดเลยก็เลยยังห่วงใยอยู่ว่าคนที่เป็น
แล้วนี  จะมีภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันเพ่ือไม่ให้เกิดโรคนี อีกหรือไม่นะครับท่าน
ประธานผมเป็นห่วงตรงนี  เมื่อกี ท่านก็ตอบแล้วว่ายังไม่มีวัคซีนยังไม่มียารักษา แต่
ว่าผมยังมีค าถามว่าในฐานะประเทศไทยเรามีพืชสมุนไพรอยู่มากมายมีพืช
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สมุนไพรตัวไหนไหมที่หรือวิธีการไหนบ้านที่ท าเป็นภูมิคุ้มกันโดยราคาถูกราคาไม่
สูงมากโดยเฉพาะประชาชนบางท่านไม่มีเงินมากมาย ที่จะไปตรวจไปรักษาแล้วค่า
ยาบอกสูงมากครับท่านประธานในการรักษาในการตรวจหาเชื อไวรัสตรงนี  ท่าน
ประธานครับในตรงนี  ผมก็ถือโอกาสเป็นค าถามถึงผู้ที่มาตอบแล้วก็ถือโอกาส
ขอบพระคุณท่านที่มาให้ความกรุณาให้เกียรติสภาในการมาตอบกระทู้ในครั งนี 
โดยถือว่าอยู่ในภาวะที่เสี่ยงภัย ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   เชิญท่านอีกครับเชิญท่าน ดร.สม นาสอ้าน 
 
ดร.สม นาสอ้าน   ครับทา่นประธานและผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ ก็ต้องกราบขอบคุณนะครับ 

ที่ได้ให้โอกาสน าเรียนชี แจงข้อมูลผมถือว่าเป็นโอกาสนะครับ อย่างน้อยท่าน     
ส.อบจ. ก็อยู่ใกล้พ่ีน้องประชาชน เพ่ือจะได้น าความรู้กับสิ่งที่ได้ที่ผมมีข้อมูลมา
แลกเปลี่ยนกันให้ประชาชนได้รับทราบร่วมกันนะครับ ข้อแรกครับ อัตราการรอด 
อัตราการตายนะครับ ปัจจัยขึ นอยู่กับภูมิต้านทานกับความแข็งแรงของร่างกายคน
โดยเฉพาะวัยเป็นเรื่องส าคัญนะครับ อัตราการตายมีประมาณ 3 - 5 เปอร์เซ็นต์ 
ถือว่าสูงไหมก็ถือว่าอัตราตายจริง ๆ โรคนี น้อยกว่าโรคซาสนะครับ แต่ผลโรค
ความกว้างของโรคมันเร็วกว่าไปได้เร็วกว่าก็เลยน่ากลัวนะครับ ภูมิต้านทางมี
หรือไม่ครับโดยธรรมชาติของโรคที่เกิดจากไวรัส หลังจากท่ีได้รับเชื อแล้วในโรคที่
เป็นอยู่ในกลุ่มนี นะครับ จะมีภูมิต้านทานอยู่ในตัวแล้วจะไม่เป็นต่อเนื่องจนกว่าจะ
พ้นสักระยะหนึ่งซึ่งตอบไม่ได้ว่าจะมีมายังไง แต่ว่า โดยไม่ต้อนรับนี ยังไงช่วง
หลังจากรับเชื อแล้วท่านจะไม่ป่วยซ  าแน่นอนถ้ามีภูมิต้านทานอยู่แล้วโดยไวรัสก็จะ
มีลักษณะเป็นแบบนี นะครับ ส่วนที่สองนะครับ ท่านมีความเป็นห่วงว่าแล้วมียา
ไทยหรือเปล่านะครับก็น าเรียนตามตรงนะครับว่า เป็นข้อมูลไม่ยืนยันแต่ว่าโดย
หลักการแพทย์แผนไทยพวกเราเองก็ คือโรคนี มันก็เหมือนกับเป็นไวรัสทั่วไป ไป
นะครับถ้าหากว่าสมุนไพรที่ใช้ก็ที่ราคาถูกน าครับอันที่หนึ่งก็คือ ฟ้าทะลายโจรลด
ไข้ได้อยู่แล้วอันที่สองเสริมภูมิต้านทานในตัวอยู่แล้วเป็นฟ้าทะลายโจร ซึ่งก็ราคา
ไม่แพงและยังไม่ขาดตลาดนะครับก็มีบางคนทดลองใช้บ้างก็ได้ผลคืออย่างน้อย
ยังไงก็ลดไข้แน่นอน ส่วนต้านไวรัสเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์แต่ไม่มีผลยืนยันทางแล็บ
นะคับแต่ผู้ใช้เขาใช้คู่กันแล้วปรากฏว่าไข่ลดลงเช่นเวลาเป็นหวัดก็กินฟ้าทะลาย
โจรควบคู่กันไปกับยาลดหวัดก็ท าให้อาการหวัดลดลงเพราะตัวสมุนไพรที่มีรสขมก็
ท าให้เกิดภูมิต้านทานในตัวส าคัญคือภูมิต้านทานร่างกายต่อสู้กับโรคนะครับไม่ใช่
ยาเป็นภูมิต้านทานของร่างกายเป็นหลักนะครับ ตัวที่สองนะครับอันนี มีในต ารับ
นะครับในต ารับแพทย์แผนไทยนะครับ ก็คือเม็ดมะรุม ภาษาอีสานว่าผักบักฮูม
เป็นเม็ดแห้ง ในผลการวิจัยนะครับสามารถที่จะต้านไวรัสในระดับหนึ่ง แล้วเวลา
เป็นไข้หรือเป็นหวัดก็จะใช้เม็ดมะรุมประมาณ 6 เม็ดเคี ยวรับประทานก่อนอาหาร
เช้า เที่ยง ตอนเย็นและก่อนนอนกินติดต่อกันนะครับโดยประสบการณ์ส่วนตัวผม
เองก็เวลาเป็นไข้หรือเป็นหวัดก็จะกินเม็ดมะรุมแล้วประมาณวันหนึ่งหรือสองวันไข้
ก็จะหายนะครับนี่ส่วนตัวนะครับแต่ในการแพทย์แผนไทยแล้วก็มันลดไข้ เม็ด
มะรุมลดไข้แล้วมีสารที่สามารถท่ีจะก าจัดเชื อไวรัสได้อันนี ดีกว่าตัวมะรุมนะครับ 
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ตัวฟ้าทะลายโจรเหมาะส าหรับไข้ไอเจ็บคือจากการติดเชื อจากแบคทีเรีย แต่ไวรัส
คือตัวสมุนไพรที่เป็นมะรุมจะดีกว่านะครับก็คงน าเรียนเบื องต้นซึ่งเป็นของดีราคา
ถูกอันแรกนะครับฟ้าทะลายโจร อันที่สองเม็ดมะรุม อันนี ไม่ต้องซื อนะครับ กราบ
ขอบพระคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณนะครับท่านนายแพทย์ สม นาสอ้าน ท่านรองนายแพทย์สาธารณสุข 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้มาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับโรคโควิดนะรับ ท่านเชิญท่านว
รากรณ์ ภูอาภรณ์ เชิญครับ 

 
นายวรากรณ์ ภูอาภรณ์  กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกที่เคารพผมวรากรณ์ ภูอาภรณ์สมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอ าเภอยางตลาด ท่านประธานครับเข้าใจว่าตอนนี 
เราอยู่ในข้อสอบถามผู้ว่าราชกรจังหวัดของท่านเกรียงศักดิ์ แต่ไหน ๆ ท่านรอง
นายแพทย์สาธารณสุขก็ได้เดินทางมาตอบข้อสอบถามด้วยตนเอง ทีนี ผมอยาก
ปรึกษาท่านประธานหารือท่านประธานไหน ๆข้อสอบถามท่านเกรียงศักดิ์ ก็ถาม
ได้ใจความไปเยอะ คือว่าท่านสมาชิกหลาย ๆ ท่านก็มีข้อสอบถามที่อยู่ในใจก็
อยากจะถามท่านนายแพทย์สาธารณสุข ผมก็เลยอยากจะขอความกรุณาท่าน
ประธานถ้าท่านรองนายแพทย์ไม่ติดภารกิจจริงก็ขอความกรุณาท่านได้อยู่ตอบ
ข้อสอบถามของท่านสมาชิกหลายท่าน เผื่อจะได้มีข้อมูลข่าวสารไปแจ้งให้กับพ่ี
น้องประชาชนในพื นที่ที่ยังไม่เข้าใจได้รับทราบครับท่านประธาน  ขอความกรุณา
ครับ ขอให้ท่านประธานเข้าไปวาระอ่ืน ๆ ก็ได้ครับท่านประธาน 

 
ประธานสภาฯ   ก็ควรที่จะเข้าเป็นระเบียบวาระอ่ืน ๆ นะครับ เพราะว่าท่านจะได้ท าหน้าที่ 

ของท่านต่อ ท่านมีธุระหรือว่าท่านไม่มีท่านก็สามารถอยู่ร่วมกับเราได้นะครับ สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ต้องขอขอบคุณท่าน ดร.สม นาสอ้าน ท่าน
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้มาตอบค าถามได้รู้จักและได้มี
ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิดในครั งนี นะครับ ขอเสียงปรบมือให้ท่านอีกครั งหนึ่งนะ
ครับ 

 
    ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายเชิญครับ  

เชิญท่านอนันต์ จิตพันธ์ เชิญครับ 
 
นายอนันต์ จิตพันธ์  ครับท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกรียติทุกท่านครับ ผมนายอนันต์  

จิตพันธ์ครับ ส.อบจ. เขตอ าเภอนามนครับ ครับท่านประธานว่าที่อย่าเพ่ิงขอบคุณ
นะ ขอบคุณแล้วก็กลับเลย ถ้าท่านไม่ขอบคุณก็คงจะไม่กลับนะครับท่าน
สาธารณสุขนะครับ ครับก็ถือว่าวันนี ได้ฟังกระทู้ของท่านเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ แล้ว
ก็เพ่ือนสมาชิกหลายคนนะครับ รวมทุกคนนะครับเป็นห่วงใยพี่น้องประชาชน ตัว
กระผมเองก็กลัวตายเหมือนกัน เมื่ออาทิตย์ก่อนผมไปห้าง      พูดเล่น ๆ นะรับ
ไปห้างผมไม่กลัวอะไรครับผมกลัวไอ้ตี๊ด ๆ ที่หน้าผาก ผมก็เลยถามว่าผมไปเห็น
ใครไปก็ตี๊ด ๆ  ใกล้ๆ ทีนี ผมเข้าไปมันก็จะมาตี๊ด ๆ ผม ผมบอกว่าไม่ให้มาตี๊ด ๆ 
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ผมพูดตรง ๆ ผมจะตายเพราะคุณนี แหละ เพราะว่าเอาจากคนหนึ่งไปใส่อีกคน
หนึ่งนะครับ ผมขึ นมาบน อบจ. เจ้าหน้าที่ของเรา ใครไปก็ตี๊ด ๆ ผมถามว่าเอายา
ฆ่าเชื อโรคมาเช็ดบ้างไหม ไม่เคยเช็ดสักทีถามตะกี นะไม่ได้เช็ด ผมก็ไม่ตี๊ด ๆ ไม่
แกะผ้า อันนี ผมก็ไม่เอาผมก็กลัวตาย มันจริงนะครับอันนี ที่ผมคิดจริง ๆ นะเชื อ
โรคนี  ตี๊ดคนหนึ่ง ๆ มันก็ติดต่อกันแล้วอีกเรืองหนึ่งนะครับ  ผมกลัวลืมผมก็พูดไว้
ก่อนว่าโรคนี มันไม่กลัวความเย็นมันกลัวความร้อนขออนุญาตประธานผ่านไปถึง
ทางฝ่ายบริหาร อังคารหน้าผมอยากขออนุญาตประชุมอยู่ข้างล่างครับผมไม่ค่อย
ชอบอยู่ในห้องแอร์กับคนอ่ืนนะครับ เพราะว่าอากาศแบบนี เชื อโรคมันไปหากันได้
เพราะว่ามันไม่ตายอันนี อันหนึ่งนะครับ อันที่ส าคัญที่สุดทุกคนอยู่ที่นี่นะครับล้วน
บอกว่าเป็นห่วงพ่ีน้องประชาชน ผมอยากให้พูดจากใจครับ แล้วก็คิดออกจากใจ 
ถ้าเป็นห่วงจริง ๆ อยากให้สมาชิกทุกคนนะครับลงความเห็นเหมือนลงกับผมไม่ได้
บังคับนะครับขออนุญาตลงความเห็นเงินเราหรือเท่าไหร่ตรงนี เงินเรามีเท่าไหร่
ช่วยอนุเคราะห์ถามเจ้าหน้าที่ดูว่าเรามาใช้ส่วนนี ได้ไหม มาท าหน้ากาก หน้ากาก
อนามัยไม่มีขายไม่เป็นไรนะครับ อย่างน้อย ๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ของเราอยากให้
พลิกวิกฤติเป็นโอกาสไปหาซื อผ้าไหมมาเลยท าเป็นชิ น ๆ แค่นี มาตัดเลยแจกให้คน
หมดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ มันไม่ถึงล้านคนครับแค่ 9 แสนกว่าคนมันก็ตีเป็น
ล้านผืนถ้าเอาแจกคนละ 5 ผืน ผมไม่รู้มันจะหมดมันจะหยุดขนาดไหนโรคนี  แจก
คนละ 5 ผืนนะครับ ผืนแค่นี มันก็ตกผืนไม่ก่ีบาทนะรับ ผมคิดว่าต้นทุนไม่เกิน 1 
บาท ทั งสายคล้องสายอะไรนะครับ แล้วก็ค่าแรงท าแต่เราจะแพงผ้าไหมหน่อย
หนึ่งเพราะว่าผ้าไหมนี หนึ่งใส่แล้วสวย ที่หน้ากากอนามัยที่ทุกคนใส่นะครับผมได้
ออกได้ยินโทรทัศน์บอกว่าหน้ากากที่ถูกต้องที่สุดต้องก็คือหน้ากากสีฟ้า ๆ แบบ
คุณน้องนะครับเจ้าหน้าที่ท่านเลขานะครับ อย่างขออนุญาตครับเป็นพรีเซ็นเตอร์
ครับท่าน   ผอ.กองคลังขออนุญาตลุกขึ นมาหน่อยครับ เอ่อ ผอ.กองพัสดุครับ ผอ.
อมร   ขออนุญาตลุกขึ นยืนครับ ท่านประธานครับขออนุญาตนะครับ อันนี พูดจริง
ไม่ได้พูดเล่น ๆ นะครับอันนี เป็นพัสดุของคนจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผ้าขาวม้าลาย
ผ้าขาวม้าอันนี จะยังไได้นะครับ ผมไม่จบหมอผมคิดว่าท าได้ เพราะว่าแค่ป้องกัน
เชื อโรคอากาศเข้ามาเฉยๆ ถ้าเราเอาไปซักนะครับ ถ้ามันถูกน  ามันก็พองตัวขึ นมัน
ก็เข้ามาหากันเองผ้าขาวม้าซักได้หรือต้นทุนไม่แพงเอาผ้าขาวม้าก็ได้ ถ้าคิดว่าผ้า
ไหมมันแพงผมอยากให้ อบจ. ของเรานี  ถ้าอยากให้เงินก็ไม่กี่ล้านนะครับสมมติว่า 
5 ล้านบาท มันได้กี่ผืนครับ ผมก็ต้องบอกว่าอย่างน้อย ๆ มันก็ต้องได้ 5 ล้านผืน 
ต้องท าให้สมมติว่ามีคนอยู่ 9 แสน ก็คูณ 5 คนละ 5 ผืนเลยนะครับผ้าขาวม้า แต่
เรายังไม่รู้ต้นทุนนะอันนี ผมพูดเรื่องจริงครับ ออกจากใจจริง ถ้าจะท าจริง ๆ มีแต่
พูด มีแต่พูด รักชาวบ้าน รักชาวบ้าน แต่ไม่ลงทุนให้เขาเพระว่านี เรามาเป็น
ตัวแทนของประชาชนพูดปากกับใจให้ตรงกันแล้วก็เงินที่มีช่วยกันเช็คว่าผู้ที่จะพา
เช็คจะพาท าก็คือหัวหน้าห้องนะครับเป็นผู้อาวุโสนะครับ เป็นผู้ว่าเงินอยู่ที่ไหน
ท่านสามารถที่จะถามเจ้าหน้าที่ได้ถามฝ่ายบริหารได้เพราะเป็นอาวุโสพาท าน้อง
นุ่งก็จะท าด้วยนะครับไปเช็คไปถามดูว่าสิ่งที่ผมพูดนี มันดีไหมนะครับถ้าท่านว่าดีก็
ต้องท า ไม่ต้องว่าอาทิตย์หน้าอาทิตย์ เพราะว่าคุยกันวันนี  พรุ่งนี ฝ่ายบริหารแล้วก็
หลังจากงบตรงไหนมาท า ถ้าไม่มีจริงเงินเลือกตั งครับงบประมาณที่จัดรอไว้
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เลือกตั งไว้จัดรอไว้ท าไม เราก็ไม่รู้ว่าจะเลือกตั งวันไหนดีกว่าพ่ีน้องตายก่อน อันนั น
มันไว้ทีหลังนะครับเรื่องเลือกตั งนะครับ แล้วก็งบประมาณอ่ืนเงินสะสมเหลือไหม 
เงินเหลือจ่ายมีไหมมันต้องเอามาท าไม่ใช่ว่ารับแต่ปาก ใจไม่รักขอบคุณมากครับ 

 
ประธานสภาฯ   ระเบียบวาระอ่ืน ๆ มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายเชิญครับ  

เชิญท่านวิรัตน์ ครับ 
 
นายวิรัตน์ ภูต้องใจ  กราบเรียนท่าน เสนีย์ เอกบุตร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

กาฬสินธุ์ที่เคารพ ครับ ผมวิรัตน์ ภูต้องใจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ เขต 2 อ าเภอสมเด็จ เมื่อสักครู่เห็นท่านสมาชิกที่ลุกขึ นอภิปราย ก็ไม่
ทราบนะครับว่า ไปเป็นหัวหน้าห้องในที่นี ถ้าผู้อาวุโสคงเป็นท่านปลัดอนันต์ พิมพะ
สาลีหรือเปล่านะครับก็ทราบว่าไม่ก่ีเดือนท่านก็เกษียณแล้วครับ ท่านประธานที่
เคารพครับ ก่อนอ่ืนกระผมวิรัตน์ ภูต้องใจขอขอบคุณท่านประธานสภาที่ได้
อนุญาตให้กระผมได้ท าหน้าที่ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา
ที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินนะครับ ผมเองก็ติดตามข่าวสารมาในเรื่อง
ของเอกสารเรื่องของที่ดินที่มีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน สปก. ด้วยการทับซ้อนอะไร
ยังไงมันมีอยู่สามประเด็นนะครับท่านประธานที่วันนี ผมเองได้รับเกียรติจากทาง
คณะส านักกรรมาธิการของรัฐสภาให้เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ให้ข้อมูลนะครับมันมีอยู่ 
3 ประเด็นในกรรมาธิการสามัญคือ 1. การเร่งรัดสอบสวนการเรียกคืนที่ดินที่มี
การเปลี่ยนมือ ผู้ถือครองในพื นที่ต่าง ๆนะรับแล้วก็ประเด็นที่ 2 .การปรับปรุงเขต
ปฏิรูปที่ดินที่มีการทับซ้อนใน 122 อ าเภอทั่วประเทศ ประเด็นที่ 3. คือการโอน
สิทธิที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินให้แก่ทางญาติที่มิได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ครับ
วันนี ผมก็จะใช้เวลาท าหน้าที่ที่ท่านประธานได้ให้อนุญาตด าเนินการนั นอย่างที่สุด
นะครับ ท่านประธานที่เคารพครับเรื่องหนึ่งเมื่อสักครู่นี  ไม่ว่าจะเป็นข้อสอบถาม
ไปถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดโดยท่านเกรียงศักดิ์ พันโกฎิ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะ
ครับที่ท่านได้เป็นตัวแทนเขียนข้อสอบถามไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่าน
ก็ได้มอบหมายให้กับนายแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้มาชี แจงให้ความรู้กับ
สมาชิกในสภาแห่งนี เมื่อสักครู่ที่ผ่ามมาประมาประมาณราว 20 นาที ส านักงาน
นักข่าวไทยผมได้ติดตามมาเขาบอกว่า ปิดกรุงเทพ และปริมณฑลเริ่ม 18 - 31 
มีนาคม 2563 โดยนางนฤมล ภิญโญสินวัตร โฆษกประจ าส านักงาน
นายกรัฐมนตรีนะครับ ได้เผยที่ประชุม ครม. วันนี  คือวันที่ 17 มีนาคม 2563 นะ
ครับ มีมติเข้มข้นป้องกันโควิด 19 คือปิดกรุงเทพและปริมณฑล เริ่มวันที่ 18 - 31 
มีนาคม 2563 ไม่ว่าจะเป็นผับ บาร์ อ่างอบนวดโรงหนัง โรงนวด สถานบันเทิง
ต้องปิดและมีมติเลื่อนวันหยุดสงกรานต์จากวันที่ 13 - 15 เมษายน 2563 แต่ยัง
ไม่รู้ว่าจะหยุดชดเชยวันไหน นี่แหละครับคือสถานการณ์ที่เกิดขึ นทั่วประเทศและ
ทั่วโลกวันนี พี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เองก็เช่นกันนะครับ วันนี ผมยังไม่เชื่อว่า
จังหวัดกาฬสินธุ์ปลอดภัยปลอดโรคโควิด ตอนนี ยังไม่รับรู้รายงานที่เป็นเรื่องอย่าง
เป็นทางการ แต่สิ่งหนึ่งนั นเราก็มีวิธีการป้องกันการให้ความรู้แก้ประชาชนแก่พ่ี
น้อง แก่ทุกคนที่อยู่รอบตัวท่านประธาน ในวันนี ผมเองก็เชื่อว่าวิธีการป้องกันแล้ว
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ก็เราก็ต้องใส่ใจให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ทางหน่วยงานนะครับ เขาจะมา 
ติ๊ด ๆ เราก็ต้องให้เขาตี๊ด ๆ นะครับท่านประธานเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่ง
มาตราการไม่ต้องไปกลัวติดต่ออะไรมานะครับเมื่อไหร่ที่เขามีมาตรการยังไงถ้าได้
ปฏิบัติท าตามแล้วนี ก็จะท าให้เราก็ต้องปลอดภัยทั งตัวเองและครอบครัวครับท่าน
ประธาน ท่านประธานที่เคารพครับในวันนี  ผมขอท าหน้าที่ของสมาชิกสภาจังหวัด
ซึ่งอยากจะน าเรียนปัญหาในพื นที่นั นก็คือถนนสายบ้านหนองแวง ต าบลหนองแวง 
จากลานมันโชคเจริญสมเด็จ - บ้านค ากุง ต าบลศรีสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์ ท่านประธานถนนเส้นนี มันเป็นถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. 
ของเรานะครับเกิดปัญหามันเป็นถนนลาดยางซึ่งเกิดหลุมเกิดบ่อ เกิดความช ารุด
เสียหายเป็นอย่างหนักผมเชื่อว่าวันนี ท่านผู้บริหารและผู้หลักผู้ใหญ่ของ อบจ. ของ
เรานั นคงจะได้เดินทางไปพบด้วยตนเองนะครับผมขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ คือ
ท่านรองประยงค์ และท่าน  ผอ.เฉลิมขวัญ กระนั นคงจะทราบดีว่าวันที่ท่าน
เดินทางไปร่วมงานฌาปนกิจศพต าบลหมูม่นครับ     ผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกัน
ว่าวันนี เรื่องนั นก็มาถึงตัวแล้วนะครับท้องถิ่นเขาได้รายงานมาแล้วเขาก็ได้แจ้งมา
ทางวาจาก่อนเบื องต้นผมจึงน าเรียนมาต่อที่ประชุมสภาของเราต่อท่าน
ประธานสภาผ่านไปยังท่านผู้บริหารนะครับให้ออกไปส่งนายช่างออกไปช่วยดูแล
และก็ส ารวจความเสียหายที่เกิดขึ นเพราะขณะนี ก็ได้รับเรื่องร้องทุกข์มาแล้วครับ
ท่านประธานส่วนหนึ่งผมก็คงจะให้ทางท้องถิ่นในส่วนที่เขารับผิดชอบไม่ว่าจะเป็น
เขตต าบลหนองแวง หรือว่าความเสียหายที่จะเกิดขึ นอยู่ระหว่างในต าบลศรี
สมเด็จ ให้ทาง อบต. เขาได้ท าหนังสือร้องทุกข์มาครับถึง อบจ. ของเราถึงท่าน
ผู้บริหารอีกครั งหนึ่งนะครับท่านประธานครับ ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   ระเบียบวาระอ่ืน ๆ ครับมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่เชิญครับ   

เชิญท่านสุรพงษ์ พลซื่อครับ 
 
นายสุรพงษ์ พลซ่ือ  ขอบคุณท่านครับ บ่ายสามโมงขอหารือเรื่องคุยนิดหนึ่งนะครับถือว่า 

เราได้พบปะหารือกันนะครับ ผมสุรพงษ์ พลซื่อ กุฉินารายณ์ ท่านประธานครับ  
เมื่อฟังจากนายแพทย์สาธารณสุขที่มาตอบข้อสอบถามของผู้ว่าแล้วเราค่อนข้างฟัง
แล้วนี โรคโควิด 19 เราฟัง ๆ แล้วเหมือนเป็นเล่น ๆ ความจริงแล้วมันร้ายแรง
พอสมควร ถ้าเกิดว่ากาฬสินธุ์เป็นสัก 10 คน รับไม่ได้แล้วผมก็เลยมองว่ามัน
ร้ายแรงกว่าเอดส์ HIV ร้ายแรงกว่าโรคอ่ืน ๆ ถ้าภาษาบ้านเราว่า ไก่ห่า เป็นแล้ว
เขาฆ่าฝังถิ่ม อันนี ถ้าอายุ 35 ปี ขึ นไปเขาบอกว่าค่อนข้างภูมิต้านทานจะน้อย 
เพราะฉะนั นถ้าเกิดใครสักคนติดขึ นมาล าบาก เพราะฉะนั นเราก็อย่างท่านวิรัตน์ 
บอกมันต้องใส่ใจพอสมควรไม่แน่ต่อไปเราอาจจะประชุมร่วมกันอย่างนี ไม่ได้ก็ได้
วันนี วันเดือนมีนาคม ผมสอบถามตอบแล้วบอกว่า เชื อนี ไม่รู้จะอยู่ได้นานเท่าไหร่ 
สมมติฟักตัว 14 วัน คนหนึ่งเป็น 10 วัน ยังไม่แสดงอาการ ปล่อยเชื อไปอีกคน
หนึ่งคนนี ก็ป่วยคนนั นยังไม่ป่วย มันก็ต่อพันไปเรื่อย ๆ ตอนแรกผมนึกว่าหมดฤดู
หนาวแล้ว ฤดูร้อนแสงแดดอะไรเผาผลาญมันจะฆ่าไปในตัวมันจะศูนย์พันธุ์ จริง ๆ 
แล้วมันคล้าย ๆ กับโรควัณโรคกับไข้ทรพิษสมัยเก่า เพราะฉะนั นสิ่งเหล่านี เราใน
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ฐานะเหตุยังไม่เกิดต้องช่วยกันรณรงค์นะครับ อันที่ใส่ขออนุญาตท่านอนันต์ อ้อยัง
อยู่นึกว่าท่านกลับไปแล้ว ท่านอนันต์ บอกว่าตัดชุดผ้าอย่างนี  ผมทดสอบแล้วเป่า
จดไฟแล้วเป่ามันก็ดับ มันก็ป้องกันไม่ได้เหมือนกับท่านข้าง ๆ ผอ.กองคลังมันก็ดับ
แต่มันก็ได้ไปอีกระดับหนึ่ง กรณีอย่างนี อาจจะร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ้าผ้าอย่างนี  30% 
ก็ยังดี อย่างน้อย ๆ ก็ปิดบังให้เจ้าหนี จ าไม่ได้ก็ยังดีบ้าง อย่างน้อยท่านประสิทธิ์
บอกว่า อย่างน้อย ๆ ก็ปิดบังใบหน้าให้ผู้อื่นจ าไม่ได้ก็ยังดีนะครับ เพราะฉะนั นใน
ส่วนงบกลางที่ท่านอนันต์ ที่บอกไว้นะครับ อันนั นก็น่าเป็นห่วง อบจ. เราควรไป
เตรียมไว้ถ้าเกิดมามีอย่างนี เกิดขึ นจริง ๆ ไม่แน่ อาจจะได้ใช้ แต่คงไม่ถึงกับตัด
ผ้าขาวม้ามาหลอกครับความจริงผ้าอย่างอ่ืนมีเยอะแยะ ผมฟังข่าวติดตามข่าว ผม
บอกว่าอ้าว รัฐบาลท าอย่างอ่ืนได้ครับ ท าผ้าอย่างนี  2 เดือนแล้วมันแรงงานตัดผ้า
อย่างเดียวขายผ้าอย่างเดียวแล้วส่งไปให้ท้องถิ่น อะไรตัดไปอย่างนี  ๆ ก็ได้ แต่
ท าไมแก้ปัญหาอย่างนี ไม่ได้ผมก็งงเหมือนกัน นี่ละครับโดยเฉพาะปัญหาเหล่านี  
ถึงแม้ว่าปัญหาเกิดระดับประเทศท้องถิ่นเราก็ควรจะเตรียมตัว โดยเฉพาะ อบจ.
ของเราก็เป็นพ่ีใหญ่ของท้องถิ่นก็คงจะต้องเตรียมงบประมาณอะไรบางส่วนไว้ ก็
เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็คุยกับท่าน ผอ.ไขมุกอยู่ว่า ก็ในฐานะ ผอ.กองส่งเสริมเกี่ยวกับ
หน้าที่โดยตรงก็บอกว่ามันมีงบของภาครัฐลงมาอยู่ให้กับท้องถิ่น อบต. ทุกท้องถิ่น
โดยให้ตัดผ้าอย่างนี ท่านอนันต์เขาบอกให้พื นละ 4.50 บาท ใช่ไหมครับท่านปลัด
เห็นบอกว่ามีอยู่ เพราะฉะนั น เราก็จะต้อง อบจ. ต้องตั งงบอีกมันคงจะทับซ้อนกับ
ท้องถิ่นเขานะครับ อันนี ก็ แต่ถ้าเราจะท าเองมันก็ต้องท าบุคลากรมันก็เป็นเรื่อง
ใหญ่ แต่ทั งนั นส่วนของที่จะท าเองเราให้ ถ้ามันเกิดปัญหาจริง ๆ เราเตรียม
งบประมาณไว้ค่อยอุดหนุนไปที่ สสจ. สาธารณสุขจังหวัด ก็ได้นะครับในฐานะที่
เขามีความรู้เฉพาะด้านเป็นเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเขาจะท าได้ดีกว่า อบจ. นะครับ 
แต่ว่าภาวนาว่าคงจะไม่เกิดใจภาวะหรือว่าเฟส 3 ตามที่ท่านรองสาธารณสุขไว้แต่
ถ้าเกิดจริง ๆ ก็ฝากผู้บริหารนะครับเตรียมงบประมาณจัดการเรื่องนี ถือว่าเป็น
เรื่องร้ายแรงของพ่ีน้องประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ว่าทั่วทั งประเทศนะครับ
โดยเฉพาะแต่ละท่านด้วยขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ นะครับขออนุญาตนะครับเชิญรองประธานสภา คนที่ 1  

นางจารุวรรณ พันเดช มาปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ เชิญครับ 
ค่ะระเบียบวาระอ่ืน ๆ ค่ะขอเชิญท่าน อนันต์ จิตพันธ์ค่ะ 

 
นายอนันต์ จิตพันธ์  ครับท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ พอดีวันนี ก็ถือว่า 

คุยเรื่องเดียวนี อย่างเดียวก็ได้เพราะว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญ ครับผมขออนุญาตพูดอีก
ครั งเพ่ิมเติมนะครับ ก็คือที่ท่านสุรพงษ์ว่า ขออนุญาติที่เอ่ยนาม ว่าผ้าขาวม้ามันไม่
สวยแล้วก็มันอาจจะไม่อะไรนะ อาจไม่ผ่าน อย. แต่ผมคิดว่าน่าจะป้องกันได้นะ
ครับ ผมก็เลยคิดว่าเอาวิกฤติมาเป็นโอกาส  ท าให้พ่ีน้องประชาชน ในจังหวัด
กาฬสินธุ์นะครับพอมีรายได้เพ่ิมเติม เพราะท ายังไงมันก็เป็นไปแล้วเดี๋ยวนี ไม่ใช้
ป้องกันได้ มันเป็นไปแล้วนะครับ ทั่วประเทศ แล้วก็ทั่วโลกเพราะฉะนั นแล้วผม
บอกว่าทาง อบจ. ของเราผ่านท่านประธานผ่านไปถึงท่านผู้บริหารนะครับจัดท า
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ได้เลยนะครับงบประมาณ แล้วเอามาเสนอให้สมาชิกเลยในอังคารหน้านะครับ
จัดท าเลยครับ ถ้าเรารอมันก็ยิ่งนานครับโรคนี ครับ ที่ผมพูดผมก็กลัวตายเหมือน
คนอ่ืน กลัวตายนะครับ แล้วก็ผมก็เป็นห่วงฝ่ายบริหารเพราะว่าฝ่ายบริหารกับ
เจ้าหน้าที่ เพราะว่าไปประชุมบ่อย ๆ ตรงนั นตรงนี  ไปหาสังคมบ่อยกว่ากันนะ
ครับ ยกตัวอย่างนะครับ ถ้าผมจ าไม่ผิดนะผมดูข่าวเมื่อเช้านายก อบจ. 
ฉะเชิงเทรา ก็เป็นโรคแล้วนะครับเดี๋ยวนี  ท่านผู้ว่าจังหวัดฉะเชิงเทรา ก็ยังเขา
เรียกว่าอะไร กักกันตัวเองนะคับ 15 วันจะไม่ออกมาท างาน แล้วก็เจ้าหน้าที่ 
อบจ. เขาก็ไม่ให้ออกมาท างานท างานโดยออนไลน์หมดเขาเรียกว่าอะไร ท าระบบ
ใหม่นะครับ ไม่ต้องมาท างานเจ้าหน้าที่ 5 วันข่าวเมื่อเช้านี ถึง 15 วันจะไม่ออกมา
ท างาน เพราะฉะนั นแล้วโรคนี เขาว่าอันตรายเมื่อเช้านี ปกติผมไม่กลัวตายเท่าไหร่ 
แต่เมื่อเช้านี ผมเป็นห่วงนายกเป็นห่วงฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ ส่วนพวกผมในฐานะ
ไปกับชาวบ้านไปงานศพงานนั นงานนี  เข้าไปหาสังคมบ่อยนะครับ ผมก็เลยว่าเรา
ต้องท านะครับไม่ใช่ว่ารอให้มันเป็นมาก ๆ ถึงจะท ามันแก้ไหมครับตายไป 1 คน 2 
คนมันก็ไม่คุ้มค่า เงินล้านสองล้านยังได้ป้องกันครับชีวิตของคนจังหวัดกาฬสินธุ์นะ
ครับ 5 ล้าน มียังไม่อันนี เลยผมบอกว่ามันเป็นเงินนิดหน่อยแต่ว่าเรามีเท่าไหร่เราก็
ท าแค่นั นนะครับตามที่ก าลังเรามี ไม่ใช่ว่าปล่อยให้ทางกรม อบจ. ท าปล่อยให้
สาธารณสุขท า ท าแต่ว่าเราท าเองนะครับไม่ใช่ว่าเอาไปสมทบเข้านะครับมันเป็น
สิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง ไม่ถูกต้องยังไงเพราะว่าเรามีหน่วยงาน 
กลุ่มเจ้าหน้าที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยู่แล้ว ไปหา อสม. ท าเสร็จเอาไปแจก ๆ นะ
ครับไม่ใช่ว่าทางสาธารณสุขได้หน้าครับพูดตรง ๆ หน่วยงาน อบจ.กาฬสินธุ์ ได้ท า
หน้ากากอนามัย หน้ากากป้องกันโรคแจกจ่ายพ่ีน้องประชาชนออกโทรทัศน์ นะ
ครับ หน่วยงานเราได้หน้าเองครับ ที่พูดนี ครับไม่ใช่ให้หน่วยงานอื่นได้หน้านะครับ
เขาไม่เอยสักทีว่า อบจ. สนับสนุนเท่านั นเท่านี  ที่เราเคยสนับสนุนอื่น ๆ ผมไม่เคย
ได้ยินประกาศสักทีนะครับ ท าเองเอาไปแจกเอง เอาไปแจกให้ อสม. อนามัย ไป
แจกเอง ไม่ใช่ไปแจกพวกคนบางคน แจกตามอ าเภอเป็นจุด ๆ ที่เรามีอนามัยแล้ว
ก็มีพ่ีน้อง อสม. อยู่นะครับอันนี ผมขออนุญาตชี แนะเพียงแค่นี อย่างให้ฝ่ายบริหาร
น าเอาไปคิดแล้วก็ไปพิจารณาดูว่าอังคารหน้าสมควรเอาเข้าไหมนะครับ
งบประมาณเรามีขนาดนี ตั งเลยได้ไหมครับขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   ค่ะขอบคุณท่านสมาชิกที่เป็นห่วงพ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ของเรา 

ท่านคณะผู้บริหารและท่านหัวหน้าส่วนราชการจะน าไปปรึกษาหารือเพ่ือแก้ไข
ปัญหานี ร่วมกับสมาชิกต่อไปนะค่ะ ขณะนี มีท่านสมาชิกอยู่ในที่ประชุม 5 ท่านไม่
ครบองค์ประชุมค่ะ ดิฉันขอนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั งที่ 8 ประจ าปี 
2563 เป็นวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และในการประชุมครั งต่อไป ค่ะ  วันนี ขอเลิก
ประชุมค่ะขอบคุณค่ะ 

 
เลิกการประชุม     16.00  น. 
 


